

BỘ CÔNG AN
HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1457/T32 - SDH
Về việc liên kết đào tạo Cao học của Học viện
Cảnh sát nhân dân năm 2014

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng



Năm 2014, thực hiện kế hoạch và quy chế tuyển sinh sau đại học, trên cơ sở kết quả thi tuyển, Học viện Cảnh sát nhân dân đã công nhận trúng tuyển cho 270 học viên, trong đó có 40 đồng chí công tác tạo khu vực Quảng Trị, Đà Nẵng và Tây Nguyên - là những khu vực mà Chính phủ và Bộ Công an đang giành sự quan tâm và đầu tư đặc biệt về mọi mặt, nhất là về đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao.

Ngày 3/9/2014, Học viện Cảnh sát nhân dân nhận được công văn số 579/CV/CATP(PX13) của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục mở lớp Cao học hệ không tập trung tại thành phố Đà Nẵng để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên mới trúng tuyển là cán bộ Công an và khối Nội chính các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên học tập và không ảnh hưởng tới việc bố trí công tác.

Mặt khác, Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Đà Nẵng đã tiến hành liên kết đào tạo lớp Cao học các khóa 16, 17, 19, 20, 21, 22 tại thành phố Đà Nẵng cho hệ không tập trung, chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm. Qua tổng kết, đánh giá sơ bộ, Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Đà Nẵng đều khẳng định việc liên kết đào tạo đang đạt kết quả tốt. Đại học Đà Nẵng có đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, có cơ sở vật chất, hệ thống phòng học, thư viện, trang thiết bị hiện đại đáp ứng tốt như cầu đào tạo sau đại học.

Vậy, xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân và để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy, học tập của số học viên trên; Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an trân trọng đề nghị Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho liên kết với Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục mở 1 lớp đào tạo thạc sĩ, khóa năm 2014, chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, hệ không tập trung tại Đại học Đà

Năng. Phương thức liên kết đào tạo được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác về đào tạo sau đại học giữa Học viện cảnh sát nhân dân và Đại học Đà Nẵng ký kết ngày 4/12/2007.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu T32(SĐH, HCTH).



Trung tướng, GS. TS Nguyễn Xuân Yêm